

Viên chức WCC khen ngợi ĐTC Thánh cha đi đứ u trong tinh thần đứ i kứ t

ĐTC Thánh cha đứ c khen ngợi có tầm nhìn trứ c khi sang Geneva tham đứ lứ kứ niứ m 70 năm thành lứ p Hứ i đứ ng các Giáo hứ i Thứ giứ i

Ngày 1 tháng 6 năm 2018

Hứ n nay có thêm nhiứ u không gian sứ n sàng cho các hứ p tác có ý nghĩa ngoài viứ c đứ i thoứ i thứ n hứ c giứ a các Giáo hứ i, mứ c sứ Pastor Martin Robra nói

Cha Antonio Spadaro SJ, trứ ng ban biên tứ p cứ a tứ La Civiltà Cattolica, phứ ng vứ n mứ c sứ Martin Robra, đứ y viên ban thứ ký nhóm làm viứ c chung giứ a Hứ i đứ ng các Giáo hứ i Thứ giứ i (WCC) và Giáo hứ i Công giáo đứ c thành lứ p năm 1965.

Cuứ c phứ ng vứ n đứ n ra trứ c khi ĐTC Thánh cha sang thành phứ Geneva cứ a Thứ y Sĩ tham đứ lứ kứ niứ m 70 năm thành lứ p WCC vào ngày 21-6.

Chuyứ n tông du sứ trùng vứ i ngày cuứ i cùng cứ a cuứ c hứ p hai năm mứ t lứ n dài mứ t tuứ n cứ a đứ y ban trung đứ ng WCC.

"Vứ i tôi trông nhứ thứ là chúng ta đã có mứ t bứ c nhứ y vứ t mứ i nhứ ĐTC Thánh cha Phanxicô và các sáng kiứ n cứ a ngài. Tôi đứ c sứ khích lứ mứ nhứ mứ qua viứ c ngài tham gia cứ u nguyứ n tứ i Lund nhân kứ niứ m 500 năm Phong trào Cứ i cách. Tôi rứ tứ n tứ ng vứ nhứ ng lứ i phát biứ u tứ p trung vào các thách thứ c hiứ n tứ i và tứ ng lai, trên con đứ ng phía trứ c ...", mứ c sứ Robra chia sứ .

Mứ c sứ Robra cho biứ t ĐTC Thánh cha Phanxicô tứ p trung vào WCC trong chuyứ n viứ ng

thăm Geneva. Việc này rất khác so với hai chuyến viếng thăm trước của ĐTC Thánh cha Phaolô VI và ĐTC Thánh cha Gioan Phaolô II.

"ĐTC Thánh cha Phanxicô đến trước cách tốt nhất là ngài đi để gặp Giáo hội Công giáo ... Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình công lý và hòa bình đến với những người ở bên lề xã hội, những người khao khát công lý và hòa bình trong thế giới bên ngoài những bức tường cùng với các mối quan hệ kinh tế và chính trị bất công hiện nay".

Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của WCC, nhưng tham gia với tư cách là quan sát viên và là người chủ trì khác nhau kể từ năm 1965 – năm Công đồng Vatican II bắt đầu – để bắt đầu là trong Ủy ban ĐTC tin và Trật tự và Ủy ban Sự sống và Truyền giáo.

WCC được thành lập năm 1948, bao gồm các thành viên Tin Lành, Anh giáo, Chính thống giáo và Công giáo Cộng đồng 348 Giáo hội trên 110 quốc gia. Mục đích của tổ chức là nhằm mục đích vũ hội hiệp nhất trong tình huynh đệ, phục vụ và truyền giáo.
UCAN Vietnam
